

องค์การค่าชดเชยเรื่องถูกกองทุนชพค.600ล้าน

☛ นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย. 2560

สกสค.ไฟเขียวผ่อนหนี้คืนล๊อคชเลี่ย 1.2 พันล้าน 6งวด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค่าชดเชยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีบริษัท ล็อกชเลี่ย ไซเบอร์ จำกัด (มหาชน) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการฝากขายหนังสือเรียนกับองค์การค่าชดเชย จำนวน 1,400 ล้านบาท ซึ่งมีการเจรจาไกลเกลี่ยจนเป็นผลสำเร็จได้ขอสรุปว่า องค์การค่าชดเชย จะ ผ่อนชำระหนี้คืนให้ทางล็อกชเลี่ย แบ่งเป็น 6 งวด ตั้งแต่ปี 2561-2566 ปีละ 200 ล้านบาท คิดเป็นยอดหนี้ประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยหักลบสินค้าที่ล็อกชเลี่ย ยอมรับหนังสือที่ตกค้าง 165 ล้านบาท ออกจากยอดหนี้ ทั้งนี้ องค์การค่าชดเชย โดยกรงสัญญาเริ่มชำระหนี้งวดแรกในเดือน ม.ค.61 นี้

รมว.ศึกษาธิการ ยังกล่าวถึงความคืบหน้า การยกร่างข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู ฉบับใหม่ ระหว่าง สกสค. กับ ธ.ออมสิน นั้น สกสค.จะไม่เป็นตัวกลางรับเงินสวนต่าง 1% ที่ ธ.ออมสิน คืนให้ครู ผ่านกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษากรุณีกุศลสมรส (ช.พ.ส.) ซึ่งขณะนี้ทราบว่า ธ.ออมสิน ได้ยกร่างเอ็มโอยูฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และจะมีการนัดหารือกับ ธ.ออมสิน อีกครั้งในเดือน ธ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ตนได้ให้นโยบาย นายพิณิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.ว่า แม่ สกสค.จะไม่รับเงิน 1% เขากองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ แต่เรามีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ครู จึงต้องดูข้อตกลงใหม่อย่างละเอียด เพื่อไม่ให้ครูเสียเปรียบ

"ตอนนี้ สกสค.ตรวจดูรายละเอียดของร่างความร่วมมือแล้ว เพราะเราต้องดูแลครู อีกทั้งผมอยากทราบด้วยว่ายอดหนี้ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร และจำนวนเงิน 0.5%-1% ที่ ธ.ออมสิน คืนให้ สกสค.ผ่านกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ นั้น ปกติเป็นเงินจำนวนเท่าไรในแต่ละปี และมีการนำเงินไปคืนให้ครูจริงหรือไม่ ส่วนเงินที่ ธ.ออมสิน ได้หักจากบัญชีกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ เพื่อชำระหนี้แทนครูที่ค้างชำระเกิน 3งวดขึ้นไป แม่จะหักเงินไปเพื่อชำระหนี้แทนครู แต่เงินจำนวนนี้คือเงินของ ธ.ออมสิน ที่คืนให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ เองไม่ใช่เงินของ สกสค. ดังนั้น ธ.ออมสิน ต้องไปหาวิธีปรับโครงสร้างหนี้ และดำเนินการตามกฎหมายกับครูที่ไม่มีวินัยทางการเงินเอง เราจะไม่ปกป้องครูที่ไม่มีวินัยทางการเงิน และถ้า ธ.ออมสิน ได้เงินคืนแล้ว จะต้องส่งคืนให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ หรือไม่นั้น ถ้าอยู่ในข้อตกลงเท่าที่ควรคืนให้ สกสค.แต่คิดว่าเป็นเรื่องยาก" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการถนอเรื่องที่ขออนุมัติเงิน จากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) จำนวน 600 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การค้าย และผู้เกษียณอายุราชการ ตามคำสั่งศาลฎีกา จำนวน 2,241 คน ตั้งแต่สมัยนายพิษณุ ดุลสุข ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. เดิมเรื่องไว้ เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์

ขอบคุณที่มาภาพและเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐออนไลน์ 15 พฤศจิกายน 2560](#)